
EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่7 – 2564                                                              1 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 

 สัมมนำจับตำกระแส European Green Deal           
ประเด็นส ำคัญที่ผูส้่งออกไทยตอ้งรู้ 

 พิมพ์เขียวแนวทำงกำรวำงแผนส ำหรับเมืองต่ำง  ๆเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำย European Green Deal 

 HLPF ว่ำด้วยกำรเปลีย่นผำ่นสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน 

 Vienna Energy Forum (VEF) 2021 

 ยำนยนต์แห่งอนำคตในงำนสัมมนำ VEF  

 สรุปประเด็นส ำคัญและข้อเรยีกร้องจำกองคก์รต่ำง  ๆ           
จำกงำน VEF 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com  
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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 สัมมนำจับตำกระแส European Green Deal ประเด็นส ำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้ 

สำระส ำคัญ 

 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย European Green Deal ให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพ่ือเตรียม
ปรับตัวจากมาตรการที่ทางสหภาพยุโรปต้องการให้สินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดยุโรปมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 กฎระเบียบของสหภาพยุโรป หึความส าคัญกับ 3 ประเด็น คือ มาตรฐานความยั่งยืน การให้ข้อมูลกับ
ผู้บริโภค วิธีการพิสูจน์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดสัมมนาเพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย European Green Deal ให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพ่ือเตรียมปรับตัวจากมาตรการ
ที่ทางสหภาพยุโรปต้องการให้สินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดยุโรปมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

สัดส่วนการส่งออกสินค้าของไทยไปที่สหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 7-10 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เพ่ือรักษา
มูลค่าการส่งออก จึงต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อม โดยปัจจุบันร่างกฎหมายยังอยู่ในกระบวนการ
หารือและคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในหลายมาตรการในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีนี้ ดังนั้น ในปัจจุบันอาจจะ
ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบว่าส่งผลต่ออุตสาหกรรมใดบ้างและมากน้อยเท่าไร แต่ ถึงอย่างไรแล้ว ใน
ปัจจุบันทางหน่วยงานของไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มตระหนักและต้องการ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย จึงได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เพ่ือสื่อสารสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ก่อนและจะมีการสื่อสารไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะอีกครั้ง รวมทั้งทางกรมยุโรป กระทรวง           
การต่างประเทศก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานสหภาพยุโรปอย่างสม่่าเสมอเพ่ืออัปเดตข่าวสารและหากมี
ความชัดเจนจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องเข้ามาบรรยายในประเทศไทยอีกด้วย 

ผลกระทบต่อไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ภาคส่วนหลัก คือ ภาครัฐ กับ ภาคเอกชน ส่าหรับภาครัฐจะท่า
หน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการสนับสนุนและช่วยเหลือ โดยจะท่าหน้าที่เป็นคนส่งข้อมูลและปรับนโยบาย
หรือก่าหนดนโยบายเพ่ือลดผลกระทบที่จะมีต่อภาคเอกชน รวมไปถึงการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ 
อย่าง FTA และ PCA (กรอบความร่วมมือไทยอียูในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจไทย) ในขณะที่
ภาคเอกชน แบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ทาง คือ ทางตรง หมายถึง ผู้ส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปโดยตรง            
ซึ่งต้องปรับแนวทางการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และท่าให้สินค้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือไม่ต้อง
โดนเก็บภาษี เช่น Carbon tariff (CBAM) รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการน่าไปขอใบอนุญาตในการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ส่าหรับทางอ้อม หมายถึง 
บริษัทที่อาจผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องว่าส่งผล
กระทบต่อการผลิตของบริษัทขนาดไหน  
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ส่าหรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการไทย จะเน้นอยู่ 3 ประเด็น คือ  

1) มาตรฐานความยั่งยืน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขยายกรอบกฎหมาย Ecodesign Directive จากแต่ก่อนที่จะ
ก่าหนดมาตรการเฉพาะส่าหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การก่าหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล รวมไปถึงหลักการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักการความยั่งยืน อย่างเช่น 
ความทดทาน ซ่อมได้ รีไซเคิลได้ เป็นต้น  

2) การให้ข้อมูลกับผู้บริโภค เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเก็บข้อมูลของการผลิตสินค้า โดยอาจจะให้ท่าเป็น 
Digital Product passport ซ่ึงภายในจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติเชิงสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน วิธีการซ่อมแซม 
หรืออาจจะอยู่ในรูปของการติดฉลากหรือ QR code รวมไปถึงการตั้งเงื่อนไขขั้นต่่าเพ่ือป้องกันการรับรอง          
สีเขียวแบบไม่ได้มาตรฐาน (หรือเรียกว่า Green Washing) นอกจากนี้อาจจะมีการก่าหนดเกณฑ์ความเชื่อถือ
ของฉลาก ecolabel ร่วมด้วย คือ เชื่อถือได้ (white list) และเชื่อถือไม่ได้ (black list)   

3) วิธีการพิสูจน์ จะมีการก่าหนดมาตรฐานการวัดหรือการประเมินกลาง เช่น EU product and organization 
Environment Footprint methods โดยบางสินค้าอาจวัดไปถึง carbon footprint และบางสินค้าอาจวัดแค่ 
eco-friendly โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมเป้าหมายระยะแรก คือ อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรมาก แต่มีศักยภาพ
ในการลดการใช้ทรัพยากรได้มาก เช่น  

 พลาสติก มีการสั่งห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  บังคับใช้แล้วเมื่อกรกฎาคม 2564  
อย่างเช่น ช้อนและส้อมพลาสติก หลอด ก้านลูกโป่ง โฟม พลาสติกแบบ  oxo-degradable และ
ส่าหรับพลาสติกประเภทที่ยังไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ถ้วยกาแฟ ภาชนะบรรจุอาหาร จะมีการให้
แต่ละประเทศสมาชิกออกมาตรการเพ่ือลดปริมาณและต้องลดอย่างมีนัยส่าคัญภายในปี 2569 

 แบตเตอรี่ (มือถือ รถยนต์ อุตสาหกรรม จักรยานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า) ที่มีการควบคุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
ตั้งแต่วัตถุดิบ (Due diligence ตรวจสอบที่มาที่ไป) การออกแบบ (การใช้สารเคมีอันตราย การใช้
สัดส่วนรีไซเคิล ประสิทธิภาพและความทดทาน สามารถเปลี่ยนหรือถอดได้ )  การผลิต (การวัด 
carbon footprint) การติดฉลากและการให้ข้อมูล (battery passport 1 มกราคม 2569) รวมไปถึง
การรับผิดชอบต่อการรีไซเคิล (extended producer responsibility)  

 อิเล็กทรอนิกส์ จะเน้นในเรื่องของอายุการใช้งานให้นานขึ้น ต้องมีการให้บริการหลังการขาย หรือ  
การเอารุ่นเก่าไปแลกรุ่นใหม่ และท่ีชาร์จจะปรับมาเป็นรูปแบบเดียวกันหมด 

 

แหล่งที่มา : สัมมนาจับตากระแส European Green Deal ประเด็นส่าคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้ 

https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/videos/209498927735061  

  

.................................................................................. 

https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/videos/209498927735061
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พิมพ์เขียวแนวทำงกำรวำงแผนส ำหรับเมืองต่ำงๆ เพื่อบรรลุเป้ำหมำย European Green Deal 

สำระส ำคัญ 

 กุญแจส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่จะท าให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ
ภายในปี 2593   คือ เมืองต่างๆ กว่า 80,000 เมืองต้องพัฒนาแผนเพ่ือน า European Green Deal 
(EGD) ไปด าเนินการในเมืองของตนผ่าน Local Green Deals (LGD)  

 ท าให้ต้องมีการจัดท า 'A Blueprint for Action' เพ่ือช่วยแนะน าและเป็นแนวทางให้กับเมืองต่างๆ 
เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยเป็นการท าให้เห็นภาพรวมถึงหลักการส าคัญ ปัจจัยในการ
ขับเคลื่อน และข้ันตอนส าหรับเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น โดยการด าเนินการดังกล่าว
ผ่านหลักแนวคิดการสร้างโมเมนตัมและท าซ้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากขึ้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จากกรอบเป้าหมายใหญ่อย่าง European Green Deal ที่คณะกรรมาธิการยุโรปก่าหนดเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น
ในการที่จะท่าให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2593  กุญแจส่าคัญที่จะท่าให้
บรรลุเป้าหมาย คือ เมืองต่างๆ กว่า 80,000 เมืองต้องพัฒนาแผนเพ่ือน่า European Green Deal ไป
ด่าเนินการในเมืองของตนผ่าน Local Green Deals (LGD) ท่าให้ต้องมีการจัดท่า 'A Blueprint for Action' 
เพ่ือช่วยแนะน่าและเป็นแนวทางให้กับเมืองต่างๆ ซึ่งจัดท่าโดย คณะกรรมการ Intelligent Cities Challenge 
(ICC) 

พิมพ์เขียวของ Intelligent Cities Challenge เป็นแผนงานช่วยให้เมืองต่างๆ เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
โดยเป็นการท่าให้เห็นภาพรวมถึงหลักการส่าคัญ ปัจจัยในการขับเคลื่อน และขั้นตอนส่าหรับเมือง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น โดยการด่าเนินการดังกล่าวผ่านหลักแนวคิดการสร้างโมเมนตัมและท่าซ้่าเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณให้มากขึ้น ส่าหรับขั้นตอนในการด่าเนินงานประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) BUILDING THE CASE 
คือ การส่ารวจสิ่งที่ เป็นอยู่และเข้าใจภาพรวม พร้อมกับร่างสิ่งที่จะได้รับจากการพัฒนาแผน LGD                             
2) APPOINTMENT OF A TEAM TO MANAGE AND COORDINATE THE LGD PROCESS คือ การก่าหนด
ทีมที่ จะรับผิ ดชอบและสร้ า งความ เชื่ อมโยงกับทุกภาคส่ วนที่ เ กี่ ยวข้ อง  3)  IDENTIFY EXISTING 
COMMITMENTS, STRATEGIES AND ACTION PLANS คือ การท่าความเข้าใจเป้าหมาย นโยบาย หรือ
แนวทางด่าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบุถึงช่องว่างหรือแนวทางในการส่งเสริมที่สอดคล้องกันกับ EGD                              
4) LAYING THE GROUND FOR THE LGD PARTNERSHIP คือ การวางรากฐานในการเชื่อมโยงกับพันธมิตร
ด้านต่างๆ และต้องสร้างให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายไปในทางเดียวกันเพ่ือให้ง่ายในการผลักดัน รวมไปถึงการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการหารือและแลกเปลี่ยนร่วมกัน 5. ASSESSMENT OF LEGAL 
AND FISCAL FRAMEWORK CONDITIONS คือ การประเมินเพ่ือหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่จ่าเป็นที่จะต้องรับมา
จากส่วนกลางอย่างเดียว โดยอาจมาจากการกู้ยืม ภาคเอกชน รวมถึงรายได้ที่จะเกิดการสร้างรายได้ของ
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โครงการที่คาดการณ์ภายใต้ LGD  6) IMPLEMENTATION คือ การสร้างข้อตกลงร่วมกันและมีการสื่อสารเพ่ือ
หารือและแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่่าเสมอ 7. MONITORING PROGRESS AND PROMOTING RESULTS คือ 
ต้องมีการติดตามเพ่ือสามารถปรับตามสถานการณ์ได้อย่างทันถ่วงที รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้วย 
และเชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนที่ด่าเนินการเหมือนกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ สามารถศึกษา
ภาพรวมข้ันตอนดังรูปตามปรากฎด้านล่าง ดังนี้ 

นอกจากนี้ในพิมพ์เขียวนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาของเมืองต่างๆ ที่มีการด่าเนินการไปแล้วอีกด้วย 
เช่น Amsterdam Metropolis Regional Green Deal หรือ Sustainable Espoo หรือ Mannheim Local 
Green Deal หรือ UMEA Climate City Contract และ Milan’s Air and Climate Plan เป็นต้น  

ทั้งนี้การด่าเนินการแนวทาง Local Green Deal ที่มีพ้ืนฐานมาจากการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่น จะเป็นทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและ SMEs ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสีเขียวและ
ดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งสร้างงานใหม่ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 และเร่งให้เกิด
นวัตกรรมสีเขียวและการฟื้นตัวอย่างยุติธรรมยิ่งขึ้น 

พิมพ์เขียวฉบับเต็ม : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13331aee-d3cb-
11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en  

แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/growth/content/blueprint-cities-make-most-eu-green-deal_en  

 

................................................................................................................. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13331aee-d3cb-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13331aee-d3cb-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/growth/content/blueprint-cities-make-most-eu-green-deal_en
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HLPF ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สำระส ำคัญ  

 UNIDO ได้จัดการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
และยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 การมีปัจจัยด้านนโยบายที่เพียงพอมีความจ าเป็นเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างราบรื่น รวมทั้งมีความต้องการแนวทางเชิงนโยบายที่มากขึ้นจากรัฐบาลและ
เวทีการเจรจาแบบเปิดต่าง ๆ เช่น Global Alliance on Circular Economy and Resource 
Efficiency (GACERE) และ Global Plastics Alliance 

 ให้มีความร่วมมือด้านแนวคิดริเริ่มระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ที่น าโดยรัฐบาลเพ่ือเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลในประเทศก าลังพัฒนา 

 การท าให้เป็นดิจิทัลสามารถเร่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยี 
เช่น blockchain และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น Sharing Economy และ Mobility as a service 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ทาง UNIDO ได้มีการจัดการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมือง ว่าด้วย          

การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยมี

ผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมงานดังกล่าว 

ในการประชุมดังกล่าวมีการแสดงข้อคิดเห็นที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อย่างเช่น Stella Ndabeni-
Abrahams รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งแอฟริกาใต้ กล่าวว่า “เราต้องให้อ่านาจแก่
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ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงด้วยการศึกษา และท่าให้แน่ใจว่าพวกเขาจะด่ารงต่าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ” 
พร้อมทั้งกล่าวว่า “การมีปัจจัยด้านนโยบายที่เพียงพอมีความจ่าเป็นเพ่ือน่าไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและ
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างราบรื่น รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการกับความเหลื่อมล้่าทางดิจิทัลในประเทศ
ก่าลังพัฒนา โดยการสนับสนุนจากประเทศที่มีรายได้สูง นั่นจะเป็นการสร้างกรอบการก่ากับดูแลที่ท่าให้มี  
ความคล่องตัว และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้หญิงด้วย” 

David McGinty ผู้อ่านวยการระดับโลกของ Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) เน้น
ย้่าว่า แม้ว่าภาคเอกชนจะเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างนั้นยังคงมี
ความต้องการแนวทางเชิงนโยบายจากรัฐบาลและเวทีการเจรจาแบบเปิดต่าง ๆ เช่น Global Alliance on 
Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) และ Global Plastics Alliance ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมอ่ืนๆ รวมถึง Aquabyte Founder และ CEO Bryton Shang ก็ได้เน้นย้่าถึงความจ่าเป็นใน
การท่าให้ “เศรษฐกิจสีน้่าเงิน (ซึ่งคือ เศรษฐกิจฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะลทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเป็นแหล่งอาหาร                     
แร่ ทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นแหล่งพลังงาน การท่องเที่ยว การขนส่ง และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง)               
เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ รวมไปถึงด้านความยั่งยืน และการเพิ่มมูลค่า  

ส่าหรับ Bogolo Kenewendo กรรมการผู้จัดการของ Kenewendo Advisory ได้เรียกร้องให้มีความร่วมมือ
แนวคิดริเริ่มระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซึ่งน่าโดยรัฐบาลเพ่ือเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล 
โดยเฉพาะในประเทศก่าลังพัฒนา นอกจากนี้เขาได้เสริมอีกว่าท่ามกลางโควิด-19 “ได้สอนเราว่ารัฐบาล
จ่าเป็นต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการเป็นผู้น่านวัตกรรมและเป็นผู้อ่านวยความสะดวกในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนในแง่ของการสนับสนุนทางการเงิน” พร้อมทั้งกล่าวว่า “สาเหตุหนึ่งที่สหรัฐฯ เป็นผู้น่าด้านนวัตกรรม
ก็เพราะรัฐบาลลงทุนอย่างแข็งขันในการสร้าง 'ซิลิคอนแวลลีย์' มันไม่ได้เกิดข้ึนด้วยตัวเองเท่านั้น” 

ส่าหรับทางด้าน Astrid Schomaker ผู้อ่านวยการ Global Sustainable Environment, DG Environment 
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีการกล่าวถึงกรอบนโยบาย European Green Deal และชี้ว่าการมุ่งสู่การเป็น
ดิจิทัลสามารถช่วยเร่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยี เช่น blockchain 
และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น Sharing Economy และ Mobility as a service 

และ Roberto Alvarez กรรมการบริหาร  Global Federation of Competitiveness Councils ได้ตั้ ง
ข้อสังเกตว่าบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เติบโตมากขึ้น พวกเขาสามารถสร้าง
ประสิทธิผลมากข้ึน และสร้างงานที่ดีและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคหลายประการส่าหรับบริษัทใน
ประเทศก่าลังพัฒนา รวมถึงการขาดมาตรการสนับสนุน การมีทักษะที่ ไม่เพียงพอ และการแข่งขันระดับโลก
อย่างดุเดือดในระดับ SMEs 

 แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/2021-hlpf-side-event-addresses-digital-transformation-and-circular-economy 

................................................................................ 

https://www.unido.org/news/2021-hlpf-side-event-addresses-digital-transformation-and-circular-economy
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Vienna Energy Forum (VEF) 2021 

สำระส ำคัญ  

 Vienna Energy Forum (VEF) 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2564 โดยในปีนี้มี 
motto ของงานว่า "การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่มุ่งมั่น" วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่กลยุทธ์การ
ด าเนินการในการขับเคลื่อนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green transformation) พัฒนาความ
มุ่งมั่นด้านสภาพอากาศ (advance climate commitments) และบรรลุความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

 วันแรกจะเป็นการประชุมใหญ่ระดับสูงตามหัวข้อส าคัญ (high-level thematic plenaries) มี 4 
หัวข้อ จะเป็นเนื้อหาว่าด้วยล าดับความส าคัญ และการเน้นย้ าถึงโอกาสและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสภาพอากาศทั่วโลก โดยจะกล่าวถึงแนวทางในการกระตุ้นความต้องการ
ของตลาด ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมด้วย 

 วันที่ 2 การเจรจาระดับผู้บริหาร (executive dialogues) มี 4 หัวข้อ ว่าด้วยเรื่องมุมมองเชิง
คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับระบบพลังงาน โดยเน้นถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู่ให้
สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าหมุนเวียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

Vienna Energy Forum (VEF) 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2564 โดยในปีนี้มี motto ของงานว่า 
"การด่าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่มุ่งมั่น" วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่กลยุทธ์การด่าเนินการในการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green transformation) พัฒนาความมุ่งมั่นด้านสภาพอากาศ (advance climate 
commitments) และบรรลุความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างครอบคลุม            
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง งานดังกล่าวมีผู้ร่วมอภิปรายส่าคัญกว่า 300 คน ทั้งผู้แทนรัฐบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจาก 146 ประเทศ ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก
หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคอ่ืนๆ รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 

ในปีนี้ VEF 2021 มีความน่าสนใจเพิ่มข้ึน คือ ได้จัดงาน “Youth for VEF” เป็นครั้งแรก โดยร่วมมือกับ SDG7 
Youth Constituency ของ  United Nations Major Group for Children and Youth ในการรวบรวม
เยาวชนเพื่อขับเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม โดย Fatou Haidara, Managing 
Director ของ UNIDO กล่าวว่า "เราต้องมั่นใจว่าการตัดสินใจในวันนี้ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานต้องค่านึงถึงความต้องการของคนรุ่นต่อไปด้วย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น คือ การ
เปิดพ้ืนที่ส่าหรับเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญระดับเริ่มต้นมาพัฒนาทักษะผ่านการสนทนาแบบเปิดกว้าง เรียนรู้
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ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นไปที่นโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดหา
เงินทุนที่เน้นผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง (women-centred financing) 

โดยงานสัมมนาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้ วันแรกจะเป็นการประชุมใหญ่ระดับสูงตามหัวข้อส่าคัญ            
(high-level thematic plenaries) มี 4 หัวข้อ จะเป็นเนื้อหาว่าด้วยล่าดับความส่าคัญ และการเน้นย้่าถึง
โอกาสและแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้เกี่ยวกับการด่าเนินการด้านสภาพอากาศท่ัวโลก โดยจะกล่าวถึงแนวทางใน
การกระตุ้นความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมด้วย 

1) การเร่งให้เกิดการด่าเนินการ (Accelerating Action) กล่าวถึงการสร้างโมเมนตัมเพ่ือให้เกิด
แรงผลักดันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในงานส่าคัญด้านพลังงานที่ก่าลังจะจัดขึ้น เช่น การเจรจาระดับสูงด้านพลังงาน 
การประชุมสุดยอดผู้น่า G20 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
การประชุมภาคี COP ครั้งที่ 26 โดย Ovais Sarmad รองเลขาธิการ UNFCCC ระบุว่าเพ่ือให้มั่นใจว่าจะเกิด
ความคืบหน้าในงานประชุม COP 26 สิ่งส่าคัญ คือ ต้องปรับกระแสการเงินของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศของข้อตกลงปารีส ต้องส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี รวมไปถึงการ
ลดช่องว่างของการเจรจาและการน่าไปปฏิบัติ และต้องแน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

2) การปฏิรูประบบอาหาร (Food System Transformation) กล่าวถึงการส่ารวจแนวทางในการบูรณาการ
แนวทางพลังงานหมุนเวียนให้เข้ากับระบบอาหาร และเน้นย้่าถึงศักยภาพของทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า 

3) การบูรณาการอุตสาหกรรม (Industry Integration) มุ่งเน้นไปที่บทบาทของอุตสาหกรรมที่ใช้
พลังงานมากในการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (carbon-neutral economy) ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างงานที่ยั่งยืนส่าหรับทุกคน และบทบาทของดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงตลาด 
กระตุ้นนวัตกรรม และเร่งให้เกิดพลังงานที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

4) ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficient Products) กล่าวถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อ         
การกระตุ้นนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด และลดอุปสรรคในการเข้าตลาดส่าหรับผู้ประกอบการ
และผู้ใช้ปลายทาง 

ส่าหรับวันที่ 2 การเจรจาส่าหรับผู้บริหาร (executive dialogues) มี 4 หัวข้อ ว่าด้วยเรื่องมุมมองเชิง
คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับระบบพลังงาน โดยเน้นถึงความจ่าเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู่ให้สามารถ
เปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าหมุนเวียน 

1)  การปรับรูปแบบระบบพลั งงาน (Re- imagining our Energy Systems)  มุ่ ง เน้นไปที่ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบพลังงานที่จะช่วยให้พลังงานหมุนเวียนในทั่วโลกมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ผ่านการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การเงิน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืน เช่น กริดพลังงาน (energy grids) 

2) การให้ความส่าคัญกับผู้บริโภค (Consumers at the forefront) กล่าวถึงการส่ารวจนโยบายและ   
กรอบการก่ากับดูแลที่จ่าเป็นเพ่ือให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในระบบพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อ
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สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเจาะลึกถึงโอกาสส่าหรับผู้ให้บริการ Energy-as-a-Service (EaaS) ในการปรับ
บริการของตนให้เข้ากับมิติของผู้ใช้งาน 

3) ยานพาหนะในอนาคต (Future Mobility) เป็นการอภิปรายถึงความท้าทายและโอกาสในการผลิต
ยานพาหนะไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งสาธารณะในประเทศก่าลังพัฒนา และการส่ารวจความส่าคัญ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานแบบชาร์จอย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ใช้งานในยานยนต์
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยทาง Maruxa Cardama เลขาธิการ Partnership on Sustainable, Low-Carbon 
Transport เน้นว่ายานพาหนะบนท้องถนนคิดเป็นเกือบสามในสี่ของการปล่อยมลพิษในภาคการขนส่ง ท่าให้
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งจ่าเป็น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส 

4) ประเด็นด้านสภาพอากาศในกลุ่มประเทศก่าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ (SIDS) กล่าวถึงการส่ารวจ
โอกาสผ่านการเปิดตัวเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศและพลังงานที่ยั่งยืนสีน้่าเงินหรือพลังงานทดแทนที่มาจาก
น้่าทะเล (blue sustainable energy and climate technologies) เพ่ือช่วยให้ SIDS สามารถกระจาย
เศรษฐกิจ สร้างแหล่งรายได้ใหม่ ลดการพ่ึงพาการน่าเข้าเชื้อเพลิง และสนับสนุนการฟ้ืนฟูจากโควิด -19 ใน
ท้องถิ่น 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/2021-vienna-energy-forum-where-action-meets-ambition-0  

................................................................................... 

ยำนยนต์แห่งอนำคตในงำนสัมมนำ VEF  

สำระส ำคัญ  

 ยานพาหนะบนท้องถนนคิดเป็นเกือบสามในสี่ของการปล่อยมลพิษในภาคการขนส่ง ดังนั้น
แนวทางการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนจะมีความส าคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายของข้อตกลงปารีส 

 การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเป็นสองประเด็นหลักที่มีการกล่าวถึงกัน ซึ่งการจะ
ก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นต้องมีความร่วมมือจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากมีการลงทุนที่สูง
ในแง่ของโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับดังนั้นภาครัฐต้องมีส่วนในการเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้ และ
ส าหรับภาคเอกชนต้องมีการตื่นตัวและพัฒนาสินค้าหรือปรับตัวเพ่ือมุ่งไปสู่ความยั่งยืน 

 ความท้าทายและโอกาสของยานพาหนะไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคการขนส่งสาธารณะใน
ประเทศก าลังพัฒนา และรถแท็กซ่ีสามล้อ และรถส่งของที่แพร่หลายในเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นไป
ที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการชาร์จที่เหมาะสม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

https://www.unido.org/news/2021-vienna-energy-forum-where-action-meets-ambition-0
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Maruxa Cardama เ ล ข า ธิ ก า ร  Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ยานพาหนะบนท้องถนนคิดเป็นเกือบสามในสี่ของการปล่อยมลพิษในภาคการขนส่ง ดังนั้นแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนจะมีความส่าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส  

Tuan Ibrahim bin Tuan Man รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้่า มาเลเซีย ได้มีการกล่าวถึงแนว
ทางการด่าเนินการของประเทศมาเลเซียในการต่อสู้กับสภาพอากาศและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
โดยมีนโยบายต่างๆ ดังนี้ นโยบายการก่าหนดราคาคาร์บอน (carbon pricing policy) พิมพ์เขียวการ
เคลื่อนย้ายคาร์บอนต่่า (Low-Carbon Mobility Blueprint) โครงการเมืองคาร์บอนต่่า (low-carbon cities 
programme) และแผนฟ้ืนฟูสีเขียว (green recovery plan) 

Panel 1 ประเด็นว่าด้วยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ผู้เข้าร่วมอภิปรายกล่าวถึงความท้าทายและโอกาสของยานพาหนะไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคการขนส่ง
สาธารณะในประเทศก่าลังพัฒนา และรถแท็กซี่สามล้อ และรถส่งของที่แพร่หลายในเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นไป
ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้ร่วมอภิปรายยังเห็นพ้องถึงความจ่าเป็นที่จะให้
มีการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งที่ยั่งยืนในวงกว้าง รวมไปถึงหารือกันว่าจะท่าอย่างไรกับยานยนต์ที่
ใช้เครื่องยนต์โดยจะให้แทนที่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และวิธีการน่าแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาขยะจากการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  

ส่าหรับทาง Sheila Watson จากมูลนิธิ FIA ได้กล่าวถึงงานของเธอในโครงการ Global Fuel Economy 
Initiative ในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพในรถยนต์และรถตู้ขนาดเล็กได้น่าความก้าวหน้า
ไปทั่วโลก แม้ว่าจะยังไม่เร็วพอ และเธอประณามการขาดองค์ประกอบการของการขนส่งสีเขียวในแผนการ
ฟ้ืนฟูโควิด-19 ส่วนใหญ่  และเห็นความจ่าเป็นในการส่งเสริมการเดินทางโดยที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ 

Joanna Edghill กรรมการผู้จัดการ Megapower Ltd. ในประเทศบาร์เบโดส กล่าวว่าความพยายามของ
บริษัทของเธอในการส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่สนับสนุน                 
เพ่ือท่าให้ยานพาหนะและรถโดยสารสาธารณะของบริษัทใช้ไฟฟ้า แล้วเธอหวังว่าเพื่อนบ้านในแถบแคริบเบียน
จะปฏิบัติตามในไม่ช้า 

ฮาลา อเดล ซาวาตี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของจอร์แดน กล่าวว่า การเปลี่ยนไปสู่การ
ขนส่งไฟฟ้าจ่าเป็นต้องมีการตลาดเพ่ือสังคม (social marketing) และเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เพ่ิมขึ้นในการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งระบุถึงความพยายามของจอร์แดนในการ
เพ่ิมการจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่าหรับภาคการขนส่ง เนื่องจากปัจจุบันภาคการขนส่ง
ใช้พลังงานร้อยละ 47 ของพลังงานทั้งหมดในจอร์แดน 
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Panel 2 ประเด็นว่าด้วยการขนส่งที่ยั่งยืน  

หารือและแลกเปลี่ยนกันในเรื่องความส่าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานแบบชาร์จอย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ใช้ปลายทางในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยผู้ร่วมอภิปรายต่างรับทราบถึงการเติบโต
อย่างรวดเร็วของการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคการขนส่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ต้องมีปัจจัยหนุนเพ่ิมเติมไม่ว่า
จะเป็นการซื้อของผู้บริโภคที่ต้องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพร้อมใช้งานและ           
การเข้าถึงสถานีชาร์จ การวางผังเมืองที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ่านวย แต่ต้องตระหนักถึงอุปสรรคที่
เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจและสังคม และต้องท่าให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน
เมืองเล็กๆ และพ้ืนที่ชนบทด้วย  

จานา เฮลเดอร์ จาก BABLE Smart Cities กล่าวว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก่าลังเติบโตสูงขึ้น เพ่ือตอบโจทย์การ
สัญจรอย่างยั่งยืนแท้จริง จะต้องมีการเพ่ิมพลังงานหมุนเวียนลงในส่วนผสมของพลังงานที่ป้อนให้กับกริด           
รวมไปถึงการเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคต้องเปลี่ยนแปลง และต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างมีส่วนร่วมด้วย  

Alberto Piglia จาก Enel X กล่าวว่าเส้นทางสู่การลดคาร์บอนได้เกิดขึ้นแล้ว จากการแข่งขันในตลาด EV            
ที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนจะลดลง การเพ่ิมการเข้าถึงและความพร้อมใช้งานของสถานีชาร์จเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีที่มีความจุสูงส่าหรับการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และเขากล่าวเสริมอีกว่า อุปสรรค
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่คือกรอบการก่ากับดูแลที่ล้าสมัย ระบบราชการ และต้นทุน
ในการท่าธุรกรรม เขาเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ที่เพ่ิมข้ึน 

แหล่งที่มา : https://enb.iisd.org/energy/vef2021/summary Executive Dialogue 3: Future Mobility 

………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปประเด็นส ำคัญและข้อเรียกร้องจำกองค์กรต่ำงๆ จำกงำน Vienna Energy Forum 

สำระส ำคัญ  

 ประเด็นส าคัญและข้อเรียกร้องจากองค์กรต่างๆ จากงาน Vienna Energy Forum 

 การวางนโยบาย การจัดหาเงินทุน การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญต่อการก้าวต่อไปในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Rana Ghoneim, UNIDO ได้สรุปประเด็นส่าคัญและข้อสรุปจากการสัมมนา Vienna Energy Forum โดยมี
ข้อเสนอแนะหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 

 การออกแบบและด่าเนินนโยบายต้องมีความสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการรับฟังมุมมองที่หลากหลาย
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายสภาพภูมิอากาศ 

https://enb.iisd.org/energy/vef2021/summary


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่7 – 2564                                                              13 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 การท่างานร่วมกันเพ่ือจัดสรรเงินทุนส่าหรับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือกระตุ้นนวัตกรรมในระดับ
รากหญ้า โดยค่านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ปลายทางด้วย 

 การลงทุนในการพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโนโลยีและราคาที่สามารถเข้าถึงได้ รวมไปถึงมี         
ความเหมาะสมส่าหรับผู้ใช้ปลายทางด้วย 

 การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในการปรับหลักสูตรของโรงเรียนใหม่เพ่ือให้มีการโต้ตอบและลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น และจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับอนาคต ขณะเดียวกันก็ปรับทักษะแรงงาน
ในภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมถ่านหิน เพ่ือน่าพวกเขาเข้าร่วมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

 การส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความพร้อมและความเหมาะสม
ในการหาแนวทางและการติดตาม และต้องมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูก "ปิดบัง" ในลักษณะที่เพ่ิมความไม่เท่าเทียม
กันส่าหรับเยาวชนและสตรี 

Amina Mohammed รองเลขาธิการและประธาน UN กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN กล่าวว่า พวกเราต้อง
คว้าโอกาสในการใช้มาตรการรับมือและฟ้ืนฟูโควิด-19 เพ่ือรักษาเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส รวมถึง
เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และการบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเธอเรียกร้องให้: 

 ยุติการผลิตและการใช้ถ่านหิน 

 ก่าหนดให้ทุกภาคส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลสูง (hard-to-abate sector) 
ต้องมีแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคารฺบอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ด้วยขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม 
น่าเชื่อถือ และด่าเนินการทันที 

 การจัดหาเงินทุนภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส 

Li Yong ผู้อ่านวยการใหญ่ของ UNIDO เรียกร้องให้มีการด่าเนินการหลัก 4 ประการเพ่ือให้โลกเข้าใกล้
เป้าหมายด้านพลังงานและสภาพอากาศในปี 2573 และ 2593 ดังนี้ 

 ประกาศเป้าหมายที่มุ่งมั่นและเผยแพร่แผนการด่าเนินการตามสาขาที่เก่ียวข้อง 

 วางนโยบายมุ่งเน้นไปที่ตลาด (market-oriented policies) 

 ปลดล็อกด้านการเงิน (unlocking financing at scale) 

 สร้างทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับอนาคต 

Heinz Habertheuer กรรมการผู้จัดการของหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาของออสเตรีย เน้นย้่าถึงความมุ่งมั่น
อย่างต่อเนื่องของออสเตรียที่จะช่วย SIDS ในการจัดการกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 
รวมทั้งยกย่องเยาวชนที่เข้าร่วมใน Youth VEF และเน้นย้่าอย่างมากเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรม 
และความส่าคัญของความหลากหลายในการบรรลุ SDGs  

.......................................................... 


